

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: /STTTT-TTBCXB
V/v phản hồi thông tin báo chí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày tháng 10 năm 2019

Kính gửi: UBND huyện Krông Búk.

Vừa qua, Báo điện tử Tầm nhìn đăng tải bài viết: “UBND huyện Krông Búk thu hồi đất của hộ này, để hộ khác ngang nhiên lấn chiếm sử dụng”.

Bài báo có đoạn: “*Mặc dù cả UBND huyện Krông Búk và UBND tỉnh Đắk Lắk, đều đã đưa ra kết luận, hộ ông Nguyễn Văn Tăng tự ý lấn chiếm trái phép đất Lâm nghiệp. Công văn số 4410/QĐ-UBND huyện Krông Búk, ngày 25/8/2014 yêu cầu thu hồi diện tích đất lấn chiếm của hộ ông Nguyễn Văn Tăng, và công văn số 789/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 22/3/2016 yêu cầu xử phạt, và giải tỏa các công trình lấn chiếm của hộ ông Nguyễn Văn Tăng. Cả UBND huyện và UBND tỉnh đã ra quyết định như vậy ... thế nhưng đến nay, hộ ông Nguyễn Văn Tăng vẫn ngang nhiên sử dụng đất lấn chiếm trái phép, mà không ai dám đụng đến...*”.

(Có nội dung bài viết kèm theo)

Căn cứ Khoản 3, Điều 6, Chương II, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Thông báo Kết luận số 226/TB-UBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại buổi họp bàn về phương thức tổ chức họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo đơn vị chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung Báo điện tử Tầm nhìn phản ánh, phản hồi bằng văn bản cho cơ quan báo chí, đồng thời gửi về: UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh) và Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/10/2019 để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về báo chí; gửi Trung tâm Quản lý Công thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải.

Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà – PCT TT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Báo điện tử Tầm nhìn;
- Phòng KGVX - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Cổng TTĐT tỉnh.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Tỷ

Chuyện Lạ Ở Đắc Lắc

UBND Huyện Krông Búk Thu Hồi Đất Của Hộ Nay, Để Hộ Khác Ngang Nhiên Lấn Chiếm Sử Dụng

Cập nhật: 00:26 / 23/09/2019

Mặc dù cả UBND huyện Krông Búk và UBND tỉnh Đắk Lắk, đều đã đưa ra kết luận, hộ ông Nguyễn Văn Tăng tự ý lấn chiếm trái phép đất Lâm nghiệp. Công văn số 4410/QĐ-UBND huyện Krông Búk, ngày 25/8/2014 yêu cầu thu hồi diện tích đất lấn chiếm của hộ ông Nguyễn Văn Tăng, và công văn số 789/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 22/3/2016 yêu cầu xử phạt, và giải tỏa các công trình lấn chiếm của hộ ông Nguyễn Văn Tăng. Cả UBND huyện và UBND tỉnh đã ra quyết định như vậy ... thế nhưng đến nay, hộ ông Nguyễn Văn Tăng vẫn ngang nhiên sử dụng đất lấn chiếm trái phép, mà không ai dám đụng đến.

Thực hiện phương án giao đất, giao rừng theo quyết định 905/QĐ-UB ngày 01/4/2003, của UBND tỉnh Đắk Lắk. UBND huyện Krông Búk giải tỏa các hộ dân trong khu vực Lâm trường Cư Né, trong số đó có các hộ ông Vũ Mạnh Quân, Trần Việt Khánh và Kiều Văn Trường... Ngày 30/8/2004, khu vực đất trên được giao cho Ban quản lý dự án Bảo vệ và Phát triển rừng phòng hộ 14 quản lý.

Nhận thấy chủ trương của nhà nước là đúng đắn trong công tác quản lý bảo vệ rừng, và quản lý đất đai. Ba hộ gồm, hộ ông Vũ Mạnh Quân, hộ ông Trần Việt Khánh và hộ ông Kiều Văn Trường đều đã tự nguyện tháo dỡ, và di dời nhà ra khỏi khu vực đất rừng, mà không có bất cứ điều kiện và khiếu nại gì.

Thế nhưng, một thời gian sau, thì hộ ông Nguyễn Văn Tăng, đã ngang nhiên bao chiếm toàn bộ diện tích đất của cả ba hộ (ông Quân, ông Khánh, ông Trường) để sử dụng, ngay sau đó, tất cả ba hộ dân trên, đã gửi đơn lên UBND xã Cư Né yêu cầu giải quyết, nhưng sau một thời gian dài.. không hiểu vì lý do gì, mà UBND xã đã không giải quyết, đơn thư của ba hộ thì chìm trong im lặng.

Quá chán nản với cách làm việc của UBND xã Cư Né, các hộ ông Vũ Mạnh Quân, Trần Việt Khánh và Kiều Văn Trường lại tiếp tục gửi đơn lên UBND huyện Krông Búk, đơn gửi UBND xã Cư Né từ năm 2007, đơn gửi UBND huyện Krông Búk từ năm 2011, sau nhiều lần tiếp dân kéo dài, mãi đến ngày 25/8/2014, UBND huyện Krông Búk mới ra Quyết định số 4410/QĐ-UBND khẳng định: “ông Nguyễn Văn Tăng lấn chiếm 601m² đất trái phép ... giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường thu hồi diện tích 601m² đất bị ông Nguyễn Văn Tăng lấn chiếm trái phép ...”.

Quyết định thu hồi đất của UBND huyện ra là vậy.. nhưng thời gian qua đi, các hộ trên không thấy phòng Tài nguyên và Môi trường thu hồi đất nhà ông Tăng, thay vào đó là hộ ông Nguyễn Văn Tăng lại ngang nhiên xây nhà kiên cố theo kiểu Thái, và bao trồng làm vườn trồng cây cảnh trên đất lấn chiếm trái phép. Không những thế, được thế ông Tăng còn khiêu khích, thách thức ba hộ ông Quân, ông Khánh và ông Trường. Đến đây chúng ta thấy: Không biết ông tăng có “phép lạ” gì.. mà có thể cùng lúc vô hiệu hóa cả 2 cấp chính quyền là UBND xã Cư Né và UBND huyện Krông Búk. Và quyết định của UBND huyện ra mà như thế thì xin hỏi: ra để làm gì? Và cấp chính quyền này có còn phục vụ dân nữa hay không.. hay là phục vụ số “ăn cướp” kia???

Quyết định của UBND huyện Krông Búk đã làm rõ trắng, đen nhưng vô nghĩa, vì không thi hành được. Do đó, ba hộ ông Vũ Mạnh Quân, Trần Việt Khánh và Kiều Văn Trường lại tiếp tục cuộc hành trình đội đơn lên UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng nhiều cơ quan chức năng khác. Ngày

22/3/2016 UBND tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định số 789/QĐ-UBND, do chính Chủ tịch Phạm Ngọc Nghị ký, với nội dung: “giữ nguyên Quyết định số 4410/QĐ-UBND, ngày 25/8/2014 của huyện Krông Búk ... Giao cho UBND xã Cư Né, huyện Krông Búk lập biên bản xử phạt đối với hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn Tăng, đồng thời yêu cầu ông Tăng giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu, để giao đất cho UBND xã quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương ...”.

Quyết định của UBND huyện Krông Búk đã “bắt lạt” trước ông Tăng, thì nay đến Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành, đã hơn 3 năm trôi qua.. Sự việc lại tiếp tục chìm trong im lặng. Bà Trần Thị Sửu (mẹ đẻ ông Khánh) sống ngay cạnh nhà ông Tăng cho biết: “có 1 vài cán bộ cũng đã về nhà ông Tăng làm việc, có nhiều hôm còn bị ông Tăng quát mắng đuổi đi.. có đoàn về thì được ông Tăng tiếp đón, làm việc 1 lúc, thì ông Tăng đưa đoàn đi đâu đấy ... mãi chiều muộn ông Tăng về trong trạng thái say xỉn, ông ấy cầm dao sang đứng trước cửa nhà chúng tôi chửi bới, thách thức, đe dọa ... chúng tôi sợ lắm. Ông ấy bảo chúng mày có kiện lên ông Trời cũng không làm gì được tao đâu”.

Thì ra là thế.. chắc cái “phép lạ” có trong tay ông Tăng chính là chỗ này đây?! Hóa ra UBND huyện Krông Búk và UBND tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định cho “hay” mà thôi. Còn thi hành Quyết định lại là chuyện “xa vời”, người dân đừng thấy có Quyết định mà mơ sự công bằng!!! Vì đã hơn 10 năm nay, đơn thư của các hộ đã gửi lên “xã, huyện, tỉnh” nhiều lắm rồi.. Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và UBND huyện đều đã ra, nhưng chẳng có lấy 1 tý ý nghĩa gì ông Tăng! Không những ông Tăng không tháo dỡ đã đành, hơn thế ông Tăng mà lại còn xây công trình to đẹp hơn, trên đất lấn chiếm, như một lời thách thức đến các cấp chính quyền ở tỉnh Đắk Lắk và dư luận xã hội. Còn dân oan thì hoang mang sống trong lo sợ, và không còn biết tin vào ai nữa? Câu hỏi này đang chờ ông Phạm Ngọc Nghị, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trả lời cho người dân xã Cư Né.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của vụ việc này, để thông tin kịp thời đến bạn đọc cả nước./.

Quản Trọng Hải

Báo điện tử Tầm nhìn

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Giấy phép số 164/GP-TTTT ngày 14/05/2013.

Trụ sở: Tầng 6, nhà số 19B Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hotline: (+84) 829 777 735 - (+84) 243 2595 999

Email: toasoan@tamnhin.net.vn